

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH NĂM 2019**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2019, như sau:

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan Chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
01	Họp Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 1	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.	
02	Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.			Các Ban HĐND tỉnh	
03	Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.			UBMTTQ VN tỉnh, các huyện, thị xã.	
04	Họp Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 2	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.	
05	Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2019).		Đồng chủ trì: Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.	

06	Họp Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 3	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.	
07	Đề xuất Chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2020.			Các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh.	
08	Tham gia Hội nghị Thường trực HĐND các Tỉnh, Thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 32.			Các Ban HĐND tỉnh.	
09	Giám sát Chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.	Tháng 4	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh.	Ban KT-NS tham mưu
10	Họp Thường trực HĐND tỉnh			Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.	
11	Hội nghị Thường trực HĐND 02 cấp lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Đắk Mil.			Thường trực HĐND các huyện, thị xã.	
12	Họp Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 5	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.	
13	Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.			UBMTTQ VN tỉnh, các huyện, thị xã.	
14	Khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2019.			Các Ban HĐND tỉnh	

15	Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018)			Các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh.	Giao Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu
16	Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 6	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh.	
17	Thông qua kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.			Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh	
18	Tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.	Tháng 7	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Sở ngành có liên quan.	
19	Hội nghị xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.			UBMTTQ VN tỉnh, các huyện, thị xã.	
20	Họp Thường trực HĐND tỉnh			Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên quan.	
21	Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.	Tháng 8	Đồng chủ trì: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Sở ngành có liên quan.	
22	Họp Thường trực HĐND tỉnh			Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên	



			Thường trực HĐND tỉnh	quan. Các Ban HĐND tỉnh.	Giao Ban KT-NS tham mưu
23	Tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị.		Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh.	Giao Ban KT-NS tham mưu
24	Tổ chức Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).			Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh.	
25	Họp Thường trực HĐND tỉnh			Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên quan.	
26	Hội nghị Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) lần thứ VI nhiệm kỳ 2016-2021.	Tháng 9	Thường trực HĐND tỉnh	Thường trực HĐND các huyện, thị xã.	
27	Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018).			Các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh.	Giao Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu
28	Hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.		Thường trực HĐND tỉnh	UBMTTQ VN tỉnh, các huyện, thị xã.	
29	Họp Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 10		Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên quan.	
30	Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các Tỉnh, Thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 33.			Các Ban HĐND tỉnh	
31	Họp Thường trực HĐND tỉnh	Tháng 11		Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên	

				quan.
32	Thông qua kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng và công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị.		Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên quan.
33	Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.	Tháng 12	Thường trực HĐND tỉnh	Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng TU, HĐND, UBND tỉnh, các Sở ngành có liên quan.
34	Tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 và đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.			Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Sở ngành có liên quan.
35	Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.			UBMTTQ VN tỉnh, các huyện, thị xã.

Ngoài những nội dung trên Thường trực HĐND tỉnh còn phối hợp, tham gia các hoạt động của các Ban, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức các đợt giám sát, khảo sát tại tỉnh, tham gia các hoạt động khác do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; tham gia các Đoàn công tác, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành của tỉnh tổ chức. Trong quá trình thực hiện, khi có những yêu cầu mới phát sinh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương./.

**Nơi nhận:**

- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ VP HĐND tỉnh;
- LĐ các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, Phòng TH(Hg).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hoa**